
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิด
ประชุมและไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์   
๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสรุเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒ ิ  
กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

(นางมนพร  เจริญศรี)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายปารมี  ไวจงเจริญ  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นายสุรศักด์ิ  พันธ์เจริญวรกุล)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครนันท์  กัณณ์กิตตินันท์  เรื่อง  ปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากที่ไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหาอย่างยาวนาน  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๖  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

๒. กระทู้ถาม  ของ  ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ  เตชถาวรเจริญ  เรื่อง  การด าเนินการ
ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน  ถาม  นายกรัฐมนตร ี  

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายทรงศักดิ์  ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามล าดับที่  ๒  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์  เรื่อง  แนวทางแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  จ่าอากาศเอก อภิชาติ  แก้วโกศล  เรื่อง  ปัญหา 
ยาเสพติดที่แพร่ระบาดและปัญหายาเสพติดที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ  โดยระบบขนส่ง
ของประเทศไทย  ถาม  นายกรัฐมนตร ี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
ส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๕ - ๑๑.๕๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ  เตชถาวรเจริญ  เรื่อง  การด าเนินการ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  
มกราคม  ๒๕๖๗  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  (นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  เรื่อง  การสนับสนุน 
ให้มีสนามกีฬาประจ าจังหวัดเลยที่ได้มาตรฐานสากล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา  (นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล)  เป็นผู้ตอบ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพลากร  พิมพะนิตย์  เรื่อง  การขาดแคลนน้ า
ภาคการเกษตร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เรื่อง  ขยะอุตสาหกรรม
และการลักลอบฝังกลบ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (นางสาวพิมพ์ภัทรา  
วิชัยกุล)  เป็นผู้ตอบ 
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๕. กระทู้ถาม  ของ  นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังน้ี 
๑) เรื่อง  ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดท าโครงการส่งเสริมการลงทุน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคญั  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 

๒) เรื่อง  ขอให้แก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระท าได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราว  ๙  แห่ง  ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย - พม่า  
ซึ่ง  นายมานพ  คีรีภูวดล  และนางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
ที่  ๕.๔) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบ
ชาวเมียนมา  (ผภสม.)  ซึ่ง  นายกัณวีร์  สืบแสง  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๘) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาและศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ไทย - เมียนมา  ซึ่ง  นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ให้คณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงแห่งรัฐ  กิจการชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อพิจารณา  และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุค
ปัญญาประดิษฐ์  และโลกาอัตโนมัติ  ซึ่ง  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๕)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  ซึ่ง  นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
มาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์  (AI)  ซึ่ง  นายวันนิวัติ  
สมบูรณ์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  ภายหลัง 
การอภิปรายของสมาชิกฯ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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